

**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ**

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายอภิชน จรุงพงษ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะครบองค์ประชุม ผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งนี้มีจำนวน ๑๐ ท่าน ลากิจ ๒ ท่าน คือ นายเกรียงเดช ภูเขียวชาญวิทย์ รองประธานสภาฯ และนายวิทยา แดงเพชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ขอเรียนเชิญครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีเรื่องเร่งด่วนหลายเรื่องด้วยกัน จึงเรียกประชุมสภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณานุมัติโครงการ และหลายๆ เรื่องที่เป็นความสำคัญของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ กระผมขอเปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเข้าระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้ประธานจะแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบนะครับ มีอยู่หนึ่งเรื่อง คือเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ตอนนี้อำเภอบ้านนาสารอยู่ในช่วงฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวผลไม้ ซึ่งมีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๓๔๘๒/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ฉบับที่ ๔๔ ในห้วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ เฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร ผมได้ทราบข่าวว่ามีการประชุมที่ตำบลน้ำพุ มีการส่งไลน์กันแต่การประชุมสัมพันธอาจจะไม่ทั่วถึงสมาชิกหลายท่านมีสวนทุเรียน สวนเงาะที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งหลาย ช่วงนี้ผมเองก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเช่นกัน โดยเกิดปัญหาระหว่างชาวสวนกับผู้ซื้อและผู้มีอำนาจหน้าที่

ขอเล่าว่าปลัดอำเภอบ้านนาสาร ขับรถมาเจอคนตัดทุเรียนจึงขอดูผลการตรวจโควิดปรากฏว่าไม่มีเอกสารผลการตรวจโควิด ผมไม่ทราบคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเข้าใจว่าแจ้งแต่รายชื่อโดยไม่ต้องมีผลตรวจโควิด ซึ่งตอนนี้ผมได้ถ่ายสำเนาคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๔๘๒/๒๕๖๔ มาแล้ว หลังจากประชุมผมจะถ่ายเอกสารให้สมาชิกทุกท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสวนผลไม้ทราบว่ามีการอะไร จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายคือจำคุกและปรับ ส่วนเรื่องที่ผ่านมาผมคงไม่ต้องเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมคือรายแรกในอำเภอบ้านนาสาร เป็นประสบการณ์ที่ยอมรับผิด ผมไม่อยากจะเพื่อนสมาชิกหรือเกษตรกรท่านอื่นเป็นเหมือน ผมมันเสียความรู้สึก ผมไม่ต้องอ่าน ทั้ง ๓ แผ่นนะครับ ขอแบ่งเป็นข้อๆ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ข้อ ๑ พ่อค้า ผู้รับซื้อ หรือผู้ประกอบการผู้รับจ้าง แรงงานเก็บเกี่ยวผลไม้ และผู้ติดตามทุกคนต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร และจะต้องแจ้งว่ามีจำนวนคนงานเข้ามาทำงานกี่คน แต่ไม่แน่ชัดว่าไปแจ้งที่ไหน แจ้งอำเภอหรือว่า รพสต. ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บันทึกหรือไม่ผมเจอสถานการณ์จริง คนที่บันทึกรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจโควิด คือ ผอ.รพสต. โดย ผอ.รพสต. จะส่งผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจโควิดไปตรวจที่โรงพยาบาลบ้านนาสาร และได้รับแจ้งว่าจะทราบผลการตรวจภายในระยะเวลาไม่นาน แต่เมื่อไปตรวจจริง ๆ ไม่ได้ผลตรวจตามขั้นตอนที่แจ้ง ผมจึงอยากให้เพื่อนสมาชิกประชาสัมพันธ์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สรุปเป็นข้อๆ นะครับ ผอ.รพสต.จะประสาน อสม. ให้ไปตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่หน้าสวนผลไม้ ข้อ ๒ เมื่อตรวจโควิดแล้วผลการตรวจจะใช้ได้ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง หากเดินทางไปต่างจังหวัดเกิน ๓ วัน ก็ต้องตรวจใหม่อีกครั้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดคนงานที่มาตัดทุเรียนวันนั้นผมเสียค่าใช้จ่ายไป ๙,๐๐๐ บาท ตอนนี้ผมได้ปรึกษากับปลัดอำเภอว่าขอตรวจครั้งเดียวแต่อยู่ทำงานจนเสร็จได้หรือไม่ วันนี้ผมจึงนำมาแจ้งในที่ประชุมเพื่อจะได้ชี้แจงกับชาวสวน ตอนนี้ตำบลท่าชีได้เชิญชาวสวนไปพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาตามคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉบับนี้ เนื่องจากใช้เฉพาะอำเภอบ้านนาสารเท่านั้น ซึ่งผมเองก็เป็นเกษตรกรที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันจึงนำมาแจ้งให้สมาชิกทราบ ปลัดอู๋ทัย เทือกสุบรรณ ให้ผมดูรูปการประชุมและตำหนิผมว่า เป็นประธานสภาทำไมถึงไม่ทราบ ผมก็ยอมรับว่าผมไม่ทราบ เนื่องจากบางครั้งการประชุมผ่านทางไลน์หรือทางเฟสบุ๊คผมก็ไม่ได้เปิดดู วันนี้ผมจึงนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สมาชิกจะได้แจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ตอนนี้ทราบข่าวว่าบ้านนาสารถูกจับกุมรายแรก และไปจับกุมที่ควนสุบรรณอีกรายหนึ่ง ตอนนี้ผู้ที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วบางรายก็ได้ยกเลิกสัญญา พูดภาษาท้องถิ่นก็คือเจ้าหน้าที่มากเรื่องเหลือเกิน ความลำบากจึงมาตกที่ชาวสวน สำหรับคนที่มีสวนจำนวนมากก็ไม่ได้รับผลกระทบ แต่สำหรับคนที่มีสวนเพียงเล็กน้อย ถ้ามีการตรวจโควิดก็ถือว่าโชคร้าย เพราะหากทำงานมีรายได้วันละ ๕๐๐ บาท หากตรวจโควิดต้องเสียค่าใช้จ่าย ๖๐๐ บาท ก็หมดพอดี

จึงขอฝากเพื่อนสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ประชาชนในตำบลน้ำพุ ตำบลควนศรี และตำบลท่าชีรับทราบ เนื่องจากคำสั่งมีผลทั้งอำเภอบ้านนาสาร ผมขอยกตัวอย่างตอนนี้ตำบลท่าชี ได้เชิญเกษตรกรรมาร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยผมต้องโทรถามว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร ภาครัฐกลัวว่าจะมีผู้นำเชื้อ โควิดมาแพร่ระบาดที่อำเภอบ้านนาสาร เนื่องจากอำเภอบ้านนาสารเป็นอำเภอที่มี ผู้ติดเชื้อครั้งแรกเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐโดยเฉพาะอำเภอบ้านนาสาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย ก็มีอยู่ ๓ ข้อนะครับ ข้อ ๑ ต้องแจ้งก่อน ๗๒ ชั่วโมง บางคนไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ตรวจเจอ หากเดินทางไปต่างจังหวัดถ้ามีผลตรวจโควิดแล้วใช้ได้ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ถ้าอยู่ในอำเภอบ้านนาสารก็ไม่เป็นไร แต่การขายทุเรียนก็อาจจะต้องไปขายที่ชุมพร กรุงเทพฯ หรือภาคเหนือภาคอีสาน ซึ่งจะต้องตรวจโควิดก่อน จึงเกิดปัญหากับเกษตรกร อนาคตอาจจะต้องช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดด้วย ปีนี้ชาวสวนทุกท่าน ก็ยังโชคดีเนื่องจากผลไม่มีราคาดี ขอฝากสมาชิกทุกท่านด้วย ถ้ามีชาวบ้านสอบถาม ท่านสมาชิกจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว ผมก็โดน ปลัดอุทัย เทือกสุบรรณ ดำเนินว่าเป็นประธานทำไมถึงไม่ทราบเรื่องทำไมถึงไม่ศึกษา เพราะมีประกาศอยู่ ปลัดอุทัย เทือกสุบรรณ ก็เพื่อนผม วันก่อนจะมาจับกุมผม ไปดำเนินคดี ต้องเข้าใจนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่ หากตำบลท่าชี มีผลการประชุมอย่างไร จะฝากให้ท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ส่วนเอกสาร ผมจะถ่ายให้หลังการประชุมนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ นะครับ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบียบวาระการรับรองรายงาน การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ นี้ ได้เข้าสภาเมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ มาแล้ว แต่เนื่องจากข้อความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องมีการแก้ไข มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมามีให้เข้าสภา ในครั้งนี้ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมสภา ขอเชิญครับ

นายสุทีป บุญคง
(ส.อบต. ม.๖)

ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ สวัสดิ์เพื่อนสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ จากการตรวจรายงานการประชุม ในการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปรากฏว่า เนื้อหาข้อความสมบูรณ์ถูกต้องไม่มีการแก้ไขแล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชรระ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ระเบียบวาระนี้ก็เข้าที่ประชุม เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ โดยให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ เอกสารล่วงหน้า ๓ วัน ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ได้มีมติว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้แจกเอกสารฉบับใหม่ไปนะครับ ผมขอมติในที่ประชุมครับ ใครรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	รับรอง	จำนวน	๙	เสียง
	ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม (ถ้ามี) -ไม่มี-			
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ นายอภิชน จรุงพงษ์ ขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ			
นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานสภาฯ	ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วันนี้มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง เพื่อให้สภาฯ พิจารณา ในฐานะที่เป็นประธานสภาฯ เมื่อเลขานุการสภาฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานแล้ว จะต้องเสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ มีมติ ตามระเบียบต้องมีมติให้พ้นจากตำแหน่งนะครับ ไม่ใช่ยื่นหนังสือลาออกแล้วมีผลพ้นจากตำแหน่งทันที โดยระเบียบกำหนดว่า หากเลขานุการสภาฯ ต้องการลาออกต้องให้สภาฯ มีมติว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หรือจะให้พ้นจากตำแหน่ง ก่อนจะเข้าระเบียบวาระในการพิจารณาข้อที่ ๕ นาทีนะครับ			
ประชุมต่อเวลา ๑๔.๓๐ น.				
นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานสภาฯ	ขอเชิญนายอภิชน จรุงพงษ์ ในฐานะที่เป็นเลขานุการสภาฯ และยื่นหนังสือขอลาออกได้กล่าวความรู้สึกนะครับ ขอเชิญเลขาฯ ครับ			
นายอภิชน จรุงพงษ์ เลขานุการสภาฯ	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับสืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในวันนั้น ตามระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้กลับไปแก้ไขใหม่และไปรับรองในครั้งหน้า ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหารที่กระผมทำหน้าที่บกพร่องผิดพลาดในเนื้อหาใจความในการบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ตกหล่นไม่สมบูรณ์ ผมคิดว่าต่อไปอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาฯ ได้ รวมไปถึงเพื่อนสมาชิกฯ และคณะผู้บริหาร ประกอบกับช่วงนี้มีภารกิจส่วนตัวค่อนข้างมาก เกรงว่าต่อไปการทำหน้าที่ของผมอาจเกิดความล่าช้าขาดประสิทธิภาพ ผมจึงขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ผมไม่เคยคิดว่าเหนื่อยหรือลำบากหรือมีอุปสรรค ผมคิดว่าคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่ก็มาเกิดข้อผิดพลาดบกพร่อง ซึ่งผมก็ต้องยอมรับความจริง สุดท้ายผมขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกฯ ที่ให้โอกาสและไว้วางใจให้ผมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ครับ ขอขอบคุณมากครับ			

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

เป็นเรื่องที่ตึน๊ะครับ ที่ให้เลขานุการฯ ได้ชี้แจงในการลาออก ซึ่งทุกคนก็มีภาระหน้าที่แตกต่างกัน เลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้ตึน๊ะครับ ผมเองก็เสียตาย แต่เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการทำรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสภาฯ ของเรา ผมเคยแจ้งเสมอว่าในการบันทึกการประชุมว่าหากเกิดข้อผิดพลาดอาจจะทำให้เสียหายได้ จึงไม่อยากจะให้การบันทึกการประชุมตกหล่น ตามที่เลขานุการฯ แจ้งว่าได้ยื่นหนังสือลาออก ผมจึงได้รับญัตตินี้เข้าในระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ซึ่งตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๕) ข้อ ๕๗ วรรคสอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะฉะนั้นยื่นหนังสือลาออกแล้วก็ยังไม่พ้นจากตำแหน่งนะครับ ต้องขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ ดังนั้นผมจะขอมติจากที่ประชุมตามระเบียบวาระ ที่ ๔.๑ ตามที่ได้เสนอญัตติเข้ามา ใครให้เลขานุการสภาฯ พ้นจากตำแหน่งบ้างครับ ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน	๘	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๑	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ ๘ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ถือว่ามีมติให้พ้นจากตำแหน่งครับ จากที่ปฏิบัติกันมาตามระเบียบเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วให้เลือกตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ในการประชุมครั้งถัดไป แต่เนื่องจากมีคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เมื่อเลขานุการสภาฯ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาฯ ให้เลือกเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่ตำแหน่งว่างลง ซึ่งสภาฯ ก็สามารถเลือกเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมครั้งนั้นได้ทันที เมื่อสักครู่ผมก็ลืมขอมติว่าให้เลขานุการปฏิบัติหน้าที่บันทึกการประชุมครั้งนี้ด้วย ดังนั้นเมื่อไม่มีตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ก็ให้สภาฯ พิจารณาเลือกเลขานุการใหม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามระเบียบในการเลือกเลขานุการสภาฯ เมื่อตำแหน่งว่างลง ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นให้หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น ผมจึงขอปรึกษาเพื่อนสมาชิกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ก็เลือกกันมาหลายครั้งแล้ว ผมทราบดีว่าตำแหน่งนี้ต้องรับภาระหน้าที่มากกว่าเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ ดังนั้นจึงขอให้เพื่อนสมาชิกได้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคนใหม่ด้วยนะครับ ขอเชิญสมาชิกคุณสาทร ไม่ถึง ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ส.อบต. ม.๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม สาทร ไม่ถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ตามที่คุณอภิชน จรุงพงษ์ ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาฯ และท่านประธานสภาฯ ได้นำเสนอ เพื่อมิให้สภาฯ แห่งนี้ว่างเว้นจากตำแหน่งเลขานุการ เพื่อจะได้บันทึกการประชุมอย่างต่อเนื่อง กระผมขอเสนอให้ ท่านปลัดประเสริฐ จันทบูรณ์ เป็นเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ ท่านที่ ๑ นายสุทีป บุญคง ท่านที่ ๒ นายสุรศักดิ์ เพ็ชระ มีท่านอื่นจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วยครับ ใครเห็นชอบที่เพื่อนสมาชิกฯ เสนอให้ท่านปลัดประเสริฐ จันทบูรณ์ เป็นเลขานุการสภาฯ ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

เห็นชอบ ๙ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน โดยมีการเสนอรายชื่อเพียงรายชื่อเดียว ดังนั้นตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุคนต่อไป คือ ท่านปลัดประเสริฐ จันทบูรณ์ นะครับ ถือว่าโชคดีครับได้ท่านปลัดมาเป็นเลขานุการ เนื่องจากมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมสภาเป็นอย่างดี ผมนับถือเป็นอาจารย์ ผมเองก็เคยเป็นเลขานุการครั้งก่อน ๒ สมัย ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีครับ ผมจบการศึกษาสายช่างจึงไม่มีความรู้ด้านการประชุม ผมได้รับคำแนะนำจากท่านปลัดในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการประชุม ผมเคารพนับถือท่านมาตลอด โชคดีของสภาฯ ครับจะได้เห็นการบันทึกการประชุมครั้งแรกกว่าจะบันทึกรายงานการประชุมอย่างไร ผมเชื่อว่าท่านจะบันทึกการประชุมไม่เหมือนใคร ยินดีกับท่านปลัดด้วยนะครับ ขอเชิญท่านปลัดกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้รับตำแหน่งใหม่ด้วยครับ

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
ปลัด อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณมติจากสภาฯ ที่ให้ผมทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ ขอขอบคุณครับ

๔.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง พื้นถนนด้วยหินแอนไฮไลต์ จำนวน ๓ สาย (หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖) ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๖,๔๖๐ บาท (-สองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบ บาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔.๒ นะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งมีอยู่หลายโครงการ ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบวาระเชิญครับ

นายสนธยา โปอินทร์
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ วันนี้คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านครบ มีรองนายกฯ ๒ ท่าน และเลขานุการ ๓ ท่าน ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ตั้งแต่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสช่วยเหลือนายกฯ ในการชี้แจงตามโครงการที่ได้เสนอมานี้ ตามระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ซึ่งในข้อ ๔.๒ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ซึ่งในการขออนุมัติโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ตามข้อ ๘๙ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินสาธารณภัย โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำจนถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล มียอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๕๘๒,๘๙๙.๑๕ บาท หักค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินเกิดสาธารณภัย และเงินสะสมที่สภาฯ อนุมัติไว้ก่อนหน้าที่แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงินจำนวน ๑๗,๕๔๗,๔๖๐ บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ในครั้งนี้ จำนวน ๗,๐๓๕,๔๓๙.๑๕ บาท แต่ในการนำเสนอเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ จำนวน ๖,๘๕๔,๔๖๐ บาท ซึ่งรายละเอียดต่างๆ กระผมขออนุญาตให้คณะผู้บริหารร่วมกันนำเสนอต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณา กราบเรียนว่าโครงการที่นำเสนอในครั้งนี้เกิดจากความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุสมควรที่จะดำเนินการแก้ไขและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ท่านรองศักดิ์ดา ไทยเกิด ได้นำเสนอโครงการต่างๆ ให้สภาฯ ได้รับทราบและท่านอื่นๆ ตามลำดับครับ ขออนุญาตท่านประธานครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านรองศักดิ์ดา ไทยเกิด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการตามระเบียบวาระ ที่ ๔.๒ ครับ ขอหารือกับสมาชิกว่าท่านใดต้องการให้เสนอเป็นโครงการ หรือจะลงมติรวดเดียวสามารถเสนอได้นะครับ

นายศักดิ์ดา ไทยเกิด
รองนายกฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
มีโครงการดังนี้

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๕ ประเภท จำนวน ๑๑ โครงการ

๑. ประเภทงานซ่อมแซม จำนวน ๒ โครงการ

๑.๑ โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง พื้นถนนด้วยหินแอนไฮไลต์ จำนวน ๓ สาย
(หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖) ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้หิน
แอนไฮไลต์ ดำเนินการซ่อมแซมพร้อมปรับแต่งไหล่ทาง

๑.๑.๑ ถนนสายน้ำพุ-ควนศรี หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร

๑.๑.๒ ถนนสายมิตรภาพ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

๑.๑.๓ ถนนสายห้วยหมาก-นมะพร้าว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ ๒๖,๕๖๐ บาท
(-สองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

๑.๒ โครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในตำบลน้ำพุ
จำนวน ๖ สาย (หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ และ ๖) ตำบลน้ำพุฯ

๑.๒.๑ ถนนสายนางโร (จำนวน ๓ จุด) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ ฯ โดยทำการ
รื้อคันทางเดิมและบดอัด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๘ เมตร
โดยมีพื้นที่ ๑๙๒ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
จำนวน ๑๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน
๒๓.๐๔ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ ม.ม. @๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร
จำนวน ๑๙๒ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร
จำนวน ๔๐.๓๒ กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๓.๔๖
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑.๒.๒ ถนนสายทางเข้า อบต. (จำนวน ๑ จุด) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ โดยทำการ
รื้อคันทางเดิมและบดอัด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕ เมตร โดยมีพื้นที่
๒๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร
งานคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็ก
เสริมคอนกรีต did ๔ ม.ม.@๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒๐ ตารางเมตร งานเหล็ก
เสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔.๒๐ กิโลกรัม หินคลุก
ไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๐.๓๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑.๒.๓ ถนนสายนาท่าโต (จำนวน ๑ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ ฯ โดยทำ
การรื้อคันทางเดิมและบดอัด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร
โดยมีพื้นที่ ๙๐๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน
๙๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร
งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ ม.ม. @๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร จำนวน ๙๐๐ ตารางเมตร
งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑๘๕ กิโลกรัม
หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑.๒.๔ ถนนสายนาแม่ น้ำ (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ ฯ โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร โดยมีพื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ ม.ม.@๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔๒ กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑.๒.๕ ถนนสายวันแม่ (จำนวน ๑ จุด) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ ฯ โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙ เมตร โดยมีพื้นที่ ๑๑๖ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๓.๙๒ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ ม.ม.@๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒๔.๓๖ กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๒.๐๙ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑.๒.๖ ถนนสายหนองต้อ (จำนวน ๓ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ ฯ โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๒ เมตร โดยมีพื้นที่ ๕๑๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๕๑ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๖๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ ม.ม.@๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร จำนวน ๕๑๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐๗.๑๐ กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๗.๓๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๒. ประเภทงานต่อเติม จำนวน ๒ โครงการ

๒.๑ โครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ (หลังเก่า) ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๒.๒ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังที่ ๑ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๔.๘๐ เมตร สูง ๓ เมตร พื้นที่ ๒๒๓.๒๐ ตารางเมตร หลังที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร พื้นที่ ๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓.ประเภทงานอาคาร จำนวน ๑ โครงการ

๓.๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบึงนาคมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) โครงการต่อไปขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองนายกฯ ขอเชิญเลขาฯ ครับ

นายอรรถพร พรหมทอง
เลขานุการนายกฯ

เพิ่มเติมจากท่านรองนายกฯ ครับ

๔. ประเภทงานทาง จำนวน ๕ โครงการ

๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนาคมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๔๐ เมตร โดยมีพื้นที่ ๑,๓๖๐ ตารางเมตร โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด จำนวน ๑,๓๖๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๖๘ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา ๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑,๓๖๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑๒๖.๒๔ กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๕.๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุงบประมาณ ๘๓๙,๐๐๐ บาท (-แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๔.๒ โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความกว้าง ๑๖.๑๕ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร รวมพื้นที่ ๙๖๙ ตารางเมตร (ตัดพื้นที่สวนหย่อมเสาชาง ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ออก ๙๒ ตารางเมตร) คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ๘๗๗ ตารางเมตร โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด จำนวน ๘๗๗ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๘๗.๗๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา ๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๕.๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๘๗๗ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒๐๘.๕๕ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุงบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๔.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเพหาร หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุก จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมีพื้นที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด จำนวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตรงานทรายหยาบ

รองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา ๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕๒ กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ ๖๑๗,๐๐๐ บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๔.๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนามะพร้าว ห้วยหมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๙๐ เมตร โดยมีพื้นที่ ๒,๗๖๐ ตารางเมตร โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด จำนวน ๒,๗๖๐ ตารางเมตร งานกรูยทางขนาดกลาง จำนวน ๑,๓๘๐ ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๔๑๔ ลูกบาศก์เมตร งาน Prime coat จำนวน ๒,๗๖๐ ตารางเมตร งานผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๒,๗๖๐ ตารางเมตร งานตีเส้นจราจร สีเทอโม่พลาสติก สีขาว จำนวน ๑๓๘ ตารางเมตร สีเหลือง จำนวน ๑๗,๒๕ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร x ๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน งานปูนซีเมนต์ผสมยาแนว จำนวน ๙ กระสอบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

๔.๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๔๐ เมตร โดยมีพื้นที่ ๑,๙๘๐ ตารางเมตร โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด จำนวน ๑,๙๘๐ ตารางเมตร งานกรูยทางขนาดกลาง จำนวน ๙๙๐ ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๙๗ ลูกบาศก์เมตร งาน Prime coat จำนวน ๑,๙๘๐ ตารางเมตร งานผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑,๙๘๐ ตารางเมตร งานตีเส้นจราจร สีเทอโม่พลาสติก สีขาว จำนวน ๘๘ ตารางเมตร สีเหลือง จำนวน ๒๙,๓๓ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐ เมตร x ๑ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน งานปูนซีเมนต์ผสมยาแนว จำนวน ๑๖ กระสอบ งานรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก งานเหล็กเส้นกลม (RB) ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๓๙๓ เส้น ตะปู จำนวน ๔๒ กิโลกรัม งานคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ ลูกบาศก์เมตร งานไม้แบบ ๗๐% จำนวน ๒๑๑.๔๐ ลูกบาศก์ฟุต ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๓๙.๑๗ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-)

๕. ประเภทงานชลประทาน จำนวน ๑ โครงการ

๕.๑ โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำถนนสายท่าตันเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร งานปักเข็มไม้ ขนาดศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๓๘๕ ท่อน งานหินใหญ่ (คละ) ขนาด ๒๕-๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร งานรถแม็คโคร ปรับแต่งเรียงหินใหญ่ ๗ ชั่วโมง งานไหล่ทาง (ลูกรัง) เกือบเรียบ จำนวน ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ ๓๘๘,๐๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รวมทั้งหมด จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๖,๘๕๔,๔๖๐ บาท (-หกล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้เสนอญัตติครับ เมื่อสักครู่ผมลืมแจ้งว่า ควรนำเสนอเป็นวาระ เนื่องจากรายละเอียดไม่ตรงกันกับที่คณะผู้บริหารเสนอ แต่สมาชิกฯ ก็เข้าใจนะครับ ว่าคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดของโครงการในการจ่ายขาดเงินสะสม และท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจง ระเบียบในการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญต่อสภาฯ เนื่องจาก การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชน ผมจะเปิดอภิปราย ทั้ง ๑๑ โครงการ หากเพื่อนสมาชิก จะอภิปราย ให้อภิปรายคราวเดียวจะครับ ผมจะขอมติในที่ประชุมเป็นข้อๆ ไป ฉะนั้นเมื่อเปิดอภิปรายและได้มีมติไปแล้ว หากเป็นเรื่องอื่นก็ไม่ควรพูดอีก เพราะจะทำให้เสียเวลาและไม่มีผลต่อการลงมตินะครับ ขอเชิญสมาชิกอภิปราย ทั้ง ๑๑ โครงการ เชิญท่านสมาชิกหมู่ที่ ๕ ครับ

นายธรรมนิยม ไทยแสน
ส.อบต. ม.๕

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร การขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล น้ำพุ ๖ สาย หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖ โดยเฉพาะหมู่ที่ ๕ ที่ทางฝ่ายบริหารและกองช่าง ออกสำรวจถนนซ่อมแซม ทั้งหมดมี ๓ จุด อีก ๑ สาย คือสายนาท่าไต้ ที่สำคัญ ซ่อมแซมคอนกรีต ซึ่งตามญัตติที่ได้เสนอมากองช่างวัดผิวจราจรได้ ๔ เมตร จริงๆแล้ว ผิวจราจรสายนาท่าไต้ ๔ เมตรครึ่ง และสายบนควน ๓ จุด ผิวจราจร ๕ เมตร แล้วมาทำ ๔ เมตร ผมว่าจะเกิดปัญหาการจราจรเนื่องจากแคบลง อาจเกิด อุบัติเหตุได้ นะครับ ขอเรียนฝ่ายบริหารช่วยสำรวจแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
ประธานสภาฯ

มีท่านอื่นไหมครับ ขอเชิญท่านสุทีป บุญคง ครับ

นายสุทีป บุญคง
ส.อบต. ม.๖

ขอบคุณครับท่านประธานฯ กระผม นายสุทีป บุญคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ในฐานะสมาชิกสภาฯ ต้องขอขอบคุณท่านประธานฯ ที่ให้โอกาสอภิปราย

จากการตรวจดูตามสถิติที่เสนอเข้ามาในสภาฯ มีข้อสังเกตอยู่ไม่กี่อย่างครับ อย่างแรกที่ผมจะซักถามท่านประธานฯ ผ่านถึงผู้บริหาร ก็คือความหนาของการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ปกติความหนาของคอนกรีตที่ผู้บริหารเสนอเข้ามาในระเบียบวาระนี้คือ ความหนา ๐.๑๒ เมตร แต่ตามหลักเกณฑ์ประเพณี หรือหลักเกณฑ์ความคงทนอย่างน้อยผมว่าจะต้องมีความหนา ๐.๑๕ เมตร ถ้าเพื่อนสมาชิกสังเกตดู แปลกใจทำไมการซ่อมแซมหนาเพียงแค่นี้ แต่ถนนในอนาคตที่จะสร้างใหม่ ทำไมท่านใส่ไป ๐.๑๕ เมตรได้ แต่การสัญจรของประชาชนทั้ง ๖ หมู่บ้าน ทำไมท่านเสนอมาแค่นี้หรือว่าเพื่อจะซ่อมแซมใหม่ในโอกาสหน้าอีก ผมตั้งข้อสังเกตนะครับ มันผิดธรรมเนียมประเพณี ผิดความมั่นคงในการใช้งานของถนน อีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหมู่ที่ ๕ ที่สมาชิกได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่ ก็น่าแปลกใจ ผู้บริหารทราบหรือไม่ว่าถนนเดิมกว้างเท่าใด แต่ให้เจ้าหน้าที่กองช่างไปวัดไปประมาณการทำมาใหม่ ทำไมไปลดพื้นผิวจราจร ลดทำไมนี่คือคำถาม แทนที่การสัญจรรถบรรทุกหกล้อสิบล้อสวนทางกันโดยไม่ต้องหยุด แต่วันนี้ถ้าทำขึ้นมาใหม่รถปิคอัพรถเก๋งก็ต้องหยุดที่จะสวนกันได้ ท่านประธานฯ กับเพื่อนสมาชิกลองนึกภาพตามไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะปรึกษาสภาฯ ว่า ในการอนุมัติครั้งนี้เราขออนุมัติเป็นแต่ละโครงการไป โครงการใดที่ถูกต้องที่เห็นเหมาะสมก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกฯ แต่โครงการใดที่ดูแล้วกระไรๆ อยู่ ก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกอีกนั่นแหละ เพราะผมคนเดียวไม่สามารถตัดสินใจได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นผมจึงฝากคำอภิปรายของผมในครั้งนี้ไปถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านโปรดพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ

ขอเชิญคุณสาทร ไม่ถึง ครับ

นายสาทร ไม่ถึง

ส.อบต. ม.๓

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม สาทร ไม่ถึง สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ ประเด็นที่จะอภิปรายในเรื่องของโครงการซ่อมแซมตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๒ ถนนสายน้ำพุ จำนวน ๖ สาย มีหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ผมตรวจสอบกระดาษเกือบขาดแล้ว ในระเบียบวาระมีหมู่ที่ ๓ แต่ในรายละเอียดโครงการไม่มีหมู่ที่ ๓ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการบกพร่อง ตามที่ท่านสมาชิกฯ ๒ ท่านได้อภิปรายผ่านไปแล้วในเรื่องของมาตรฐานการสร้างถนนหรือการซ่อมแซมถือว่าการสร้างใหม่ ระยะทางแต่ละจุดโครงการร้อยกว่าเมตร ถ้าไปขยับให้มันเล็กลงให้มันแคบลง จะส่งผลต่อการจราจรในอนาคตต่อไป และที่สำคัญในเรื่องของความหนาความทนทานและอายุการใช้งาน ถ้าเราจ่ายไปซ่อมไปเพื่อให้มันผ่านพ้นไปงบประมาณที่ใช้ไปค่อนข้างไม่น้อย แต่ถ้าไม่ได้มาตรฐานไม่เกิดความมั่นคงในระยะยาวเราเสียตางบประมาณ เพราะฉะนั้นในการพิจารณาแต่ละโครงการ ในการนำเสนอของคณะบริหารต่อสภาฯ แห่งนี้ อยากจะให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน เหมือนที่ท่านสมาชิกฯ ได้ยกตัวอย่างมาแล้ว แต่ละสาย ๑๕ เมตรบ้าง ๑๒ เมตรบ้าง ผมอยากจะนำเสนอว่าเป็นจุดที่บกพร่อง ในการนำเสนอครั้งต่อไปอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน จะได้ไม่ต้องมาอภิปรายกันต่อสภาฯ หลายโครงการที่ได้นำเสนอไป

จำนวน ๑๑ โครงการ แต่ละโครงการก็มีประโยชน์ ได้แก้ไขปัญหาคความเดือนร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ แต่ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ตกหล่น ในอนาคตต่อไป ที่จะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือนร้อนให้กับประชาชนขอให้ทาง ผู้บริหารได้สำรวจ ผมได้เน้นย้ำอยู่ตลอดเวลา ขอให้แจ้งก่อนที่จะสำรวจเข้าแผนฯ อย่างน้อยต้องแจ้งก่อน บางทีที่แจ้งไว้นานแล้วผมเองก็ลืม ยกตัวอย่างหมู่ ๓ กับท่านรองฯ ก็ลืม จริงๆ จะได้แก้ไขปัญหาคความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ถนนสายสามแยกอิสระที่มาร้องเรียนเรื่องน้ำท่วมขัง มีคูระบายน้ำอยู่แต่มีน้ำเล็ก ถ้าตอนน้ำหลากมันไหลไม่ทัน น้ำท่วมขังอยู่หลายวัน เกิดความเสียหายต่อสวนผลไม้ ผมเองก็ลืม แต่อยากจะขอฝากว่าหลังจากนี้ โครงการต่างๆ ถ้าจะเข้าแผนฯ อย่างน้อยๆ ถ้าเป็นไปได้ให้เรียกสมาชิกมาประชุมภายในก่อน เพื่อจะได้แก้ปัญหาคว่า หมู่ ๓ ต้องการอะไรบ้าง หมู่ ๔ ต้องการอะไรบ้างที่จะเข้าแผนฯ เพื่อจะรองรับ การพัฒนาในโอกาสต่อไป ที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดไปแล้ว แต่ก็อยากจะขอร้องนะครับ จริงๆ ก็ขอร้องมาหลายครั้งในเรื่องการจัดทำโครงการแต่ละโครงการ ถ้าเรียก ประชุมกันก่อนก็จะได้ซักซ้อมทบทวน ผมอาจจะลืมบ้าง หรือผู้บริหารอาจจะลืมบ้าง เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เข้าใจ แต่ถ้าเราลืม เมื่อนำเสนอสภาฯ แล้ว ผ่านการ พิจารณาแผนแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทำให้เสียหายและเสียเวลาในการแก้ไข ปัญหาคความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ขอฝากในรายละเอียดตามที่ ผมได้นำเสนอสองสามประเด็นหลักๆ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

มีท่านอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีท่านอื่น ก็ขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายสนธยา โปอินทร์
นายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ทั้ง ๓ ท่าน รวมถึงท่านอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับประเด็นของทั้ง ๓ ท่านในการ เสนอต่อสภาฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกต ผมจะชี้แจงเป็นรายๆ ไป อีกส่วนหนึ่งจะให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ร่วมชี้แจงด้วยครับ ประเด็นภาพรวมทั้ง ๓ ท่าน เรื่องของความหนา ในบริบทของการซ่อมแซมที่ผ่านมาขอให้ตั้งข้อสังเกตว่า จริงๆ แล้วในการซ่อมแซมถนนลาดยางมีระดับความหนาซึ่งมันจะเรียบพื้นอยู่ ท่านสังเกตหรือไม่ครับ ในการซ่อมแซมถนนคอนกรีตปกติความหนา ๐.๑๕ เมตร แต่ถ้าเราซ่อมแซม ใช้ความหนาเพียง ๐.๑๒ เมตรก็จริง แต่ผมกล้ายืนยันได้ว่า ความแข็งแรงความคงทนได้มาตรฐานอย่างแน่นอน เพราะว่าการซ่อมแซมถนน จะฝังลึกลงไป ผิวหน้าถนนจะเรียบดังนั้นก็ฝังลึกลงไป ส่วนที่จะเสียหายหรือ แตกร้าวหรือไม่แข็งแรงคงจะเป็นไปได้บ้างในบริบทของเรา แต่ถ้าเป็น ถนนคอนกรีตที่ยกระดับ ส่วนใหญ่จะมีความหนา ๐.๑๕ เมตร เพราะเราตั้งระดับ บนผิวคันถนนเดิมแต่กรณีนี้จะฝังลงไปเพื่อให้ต้องการให้ผิวลาดยางกับผิวคอนกรีตเสมอกัน เพราะฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนครับ ที่ซ่อมแซมมาทุกที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากที่จะ แตกร้าวเนื่องจากได้ฝังลงไป อีกประเด็นหนึ่ง ในเรื่องของหมู่ที่ ๓ ต้องขอโทษจริงๆ

ผมเพิ่งสังเกตเช่นกัน ว่าในรายละเอียดโครงการไม่มีหมู่ ๓ ตรงนี้หากเป็นความผิดพลาดผมก็ขอยอมรับ และในเรื่องความกว้างของการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยใช้คอนกรีต ผมก็ยอมรับอีกว่าผมไม่ได้ดูละเอียด ผมกับท่านรองฯ ได้ไปสำรวจพื้นที่ทุกสายในตำบลน้ำพุ แล้วทำเครื่องหมายให้เจ้าหน้าที่ไปวัดและประมาณการเสนอมารเพื่อซ่อมแซมจ่ายขาดเงินสะสม ไม่ได้คิดว่าความกว้างจะไม่ได้ ผมไม่ได้ดูจริงๆ ก็ยอมรับ คิดว่าช่างต้องบันทึกความกว้างเท่ากับถนนของแต่ละสาย ผมเองก็จำไม่ค่อยได้ เนื่องจากถนนในตำบลน้ำพุมีจำนวนมาก บางสายกว้าง ๔ เมตร บางสาย ๔ เมตรครึ่ง บางสาย ๕ เมตร อาจเกิดข้อผิดพลาดเพ่งทราบเมื่อสักครู่ ผู้บริหารไม่ได้ดูถึงรายละเอียดเชิงลึกในการคำนวณในด้านต่างๆ ก็ต้องขอโทษด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สภาฯ ว่าในลักษณะของการซ่อมแซมแบบนี้ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะครับ ในเรื่องของความกว้าง ความหนา และในเรื่องความผิดพลาดที่ไม่มีรายละเอียดโครงการของหมู่ ๓ ต้องขอโทษด้วยครับ ก่อนอื่นต้องให้ท่านผอ.กองช่างที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้ดูแลและได้จัดทำรายละเอียดต่างๆ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของความหนา ความกว้างหรือเรื่องของเอกสารข้อความต่างๆ ที่ตกหล่น ซึ่งมีความเข้าใจมากกว่าผม ขอให้ท่านประธานฯ สภา อนุญาตให้ ผอ.กองช่างได้เสนอและอธิบายเพิ่มเติมครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่างครับ

นายอำนาจ สำอางค์
ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงอยู่สองสามเรื่องซึ่งเป็นสาระสำคัญ เรื่องที่หนึ่งคือความหนาของการซ่อมถนน คือ ๐.๑๒ เมตร เป็นความหนาที่เราได้กำหนดไว้ เพราะว่าเป็นการซ่อมไม่ใช่เป็นการสร้างใหม่ ซึ่งพื้นเดิมที่อยู่ด้านล่างแน่นอยู่แล้ว เราปรับแต่เพียงพื้นหน้าในการรองรับยานพาหนะ ปีที่แล้วเพิ่งทำมา ๐.๑๒ เมตรก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ครับ เรื่องที่สองที่ท่านสมาชิกกล่าวถึง คือ หมู่ที่ ๕ ความกว้างถนน ๔ เมตรครึ่ง แต่ไปซ่อม ๔ เมตร เพราะอีก ๕๐ เซนติเมตรไม่ได้เสียหาย เราไม่สามารถรื้อถนนที่ยังมีสภาพดีได้ ต้องซ่อมส่วนที่เสียหาย ส่วนที่ดีก็ต้องคงไว้ไม่สามารถรื้อออกได้ครับ อีกข้อคือ หมู่ที่ ๓ ที่คุณสาทรได้กล่าวถึง งานซ่อมถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๓ ไม่มีนะครับ เจ้าหน้าที่อาจจะลืมหืมพ์ หมู่ที่ ๓ ลงไป ซึ่งในรายละเอียดโครงการไม่มี ต้องขออภัยคุณสาทรด้วยที่เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของเอกสาร ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่คุณสาทรฝากไว้ โครงการต่อไปผมจะดำเนินการให้แน่ครับ เพราะผมออกทุกพื้นที่ หากสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถาม ผมจะได้เข้าไปชี้แจงและแก้ไขปัญหาให้ครับ เมื่อสักครู่ได้เข้าไปที่หมู่ ๖ และเพิ่งกลับมา ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่เข้าสาย เนื่องจากไปดูถนนเส้นบ้านนายสมชายมาครับ
ขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ ผอ.กองช่างที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯครับ

นายสนธยา โปอินทร์
นายก อบต.น้ำพุ

ขออนุญาตท่านประธานสภา อีกครั้งนะคะ ขอสอบถามเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของสภา เมื่อสักครู่มีประเด็น นายกฯ จึงขอสอบถามท่าน ผอ.กองช่าง เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบพร้อมกัน ตามที่ผอ.กองช่างได้ชี้แจงว่าการซ่อมแซมที่ระบุความกว้าง ๔ เมตร ซึ่งผิวเดิมความกว้างอาจจะ ๔ เมตรครึ่ง หรือความกว้าง ๕ เมตร ถ้าหากทำ ๔ เมตร หมายถึงว่าผ่าแค่ ๔ เมตร แสดงว่าผิวด้านข้างยังมีอยู่เหมือนเดิม ตอนแรกผมคิดว่าจะตัดทั้งหมด ถ้าไม่ตัดทั้งหมดก็ดีครับ ให้เพื่อนสมาชิกช่วยคิดนะครับ ผ่าแล้วส่วนที่เหลือก็ยังคงอยู่ ผ่าแล้วเจาะลงไปผมเชื่อว่ายิ่งแบบนั้นความกว้างเท่าเดิมน่าจะแข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำ เพราะถูกบีบเหมือนที่เราใส่ไปในหลุม ก็คิดคุณะครับ ตอนแรกผมคิดว่าจะตัดทั้งหมด ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็น่าคิดนะครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขออนุญาตครับ ในการพูดนำเสนอกับตัวหนังสือไม่เหมือนกัน สมมุตินะครับ ว่าทรายหายบมาเกี่ยวข้องหมายความว่าต้องรื้อหมด ผมดูรายละเอียดแล้วว่า มีทรายหายบ ผมเป็นช่างก็พอจะเข้าใจถ้ามีทรายหายบเมื่อใดต้องรื้อหมด ไม่มีรื้อบดแน่นอนในการทำคอนกรีต ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ ท่านสุทีป บุญคง ครับ

นายสุทีป บุญคง
ส.อบต. ม.๖

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ขอโอกาสอีกครั้งครับ ใช้เวลาไม่มากครับ จากการตอบคำถามของผู้บริหาร ทั้ง ๒ ท่าน โดยเฉพาะที่ผอ.กองคลังชี้แจงว่าส่วนที่เหลือจะไม่รื้อ ไม่ทราบว่าจะจบการศึกษาจากที่ไหน ผมก็เรียนช่างเหมือนกัน มันแปลกนะครับ ผมขออธิบายให้เห็นลึกๆ ชัดๆ เพื่อนสมาชิกนี่คือถนนเดิมนี่คือลอกใหม่ ท่านเอาอะไรไปตัดตรงนี้ สมมุติว่าตัดได้ที่เหลือมันจะพังหรือไม่ที่อยู่ริมข้าง แล้วอีกประเด็นหนึ่งการซ่อมตรงกลางนั้นต้องมีการอัดบด เอาไม้ไปดำแบบนี้หรือไม่เอาไม้ไปแห่ หรือถ้าใช้รถอัดบดมันจะอัดบดได้อย่างไร แปลกนะครับ คำตอบที่ได้ตอบมา แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ว่าความแข็งแรงมาตรฐานระหว่าง ๐.๑๒ กับ ๐.๑๕ ผมอยากได้คำรับรองจากวิศวกร นำมาให้สมาชิกฯ ดูว่า ๐.๑๕ กับ ๐.๑๒ มีความแข็งแรงคงทนเท่ากันหรือไม่ เอามายืนยันให้ดูด้วยครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผิดสังเกตมากที่สุดตอนนี้ เราเคยประชุมสภาฯ ในการซ่อมแซมหลายครั้ง ถ้าแอสฟัลท์ติกก็ต้องซ่อมแอสฟัลท์ติก แต่เราเคยเสนอแบบนี้ ผู้บริหารแจ้งว่าแอสฟัลท์ติกต้องซ่อมแอสฟัลท์ติก แต่วันนี้แอสฟัลท์ติกมาซ่อมคอนกรีต แปลกนะครับ ผมอยากได้คำอธิบายที่ว่า รื้อเป็นส่วนๆ ที่เหลือขอบข้าง ข้างละ ๕๐ เซนติเมตร จะพังหรือไม่อยากได้คำตอบตรงนั้นด้วย แล้วที่สร้างขึ้นมามีความคงทนหรือไม่ฝากถามท่านประธานสภาฯ ถึงผู้บริหาร ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคุณสาทร ไม่ถึง ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ส.อบต. ม.๓

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสาทร ไม่ถึง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ประเด็นที่ผมจะพูดจะสอบถาม ผอ.กองช่าง พอดีทางท่านสุทีปได้สอบถามไปแล้ว แต่ผมขอยกตัวอย่างให้แคบกว่านั้น ยกตัวอย่างผมจำชื่อสายถนนไม่ได้ ถนนสาย

บ้านผู้ใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ใช้คอนกรีตลงตรงกลาง เหลือข้างละ ๕๐ เซนติเมตร ถามว่าความแข็งแรงก็พออยู่ได้ว่า ๕๐ เซนติเมตรประมาณแค่นี้ แต่ถามว่าสายนาทำได กว้าง ๔ เมตรครึ่ง แล้วถ้าเอาไปลงตรงกลาง ๔ เมตร เหลือข้างละ ๒๕ เซนติเมตร มันจะอยู่กับอะไร ผมไม่ได้จับช่างแต่อยากจะสอบถาม ผมดูตามความเป็นจริง มันไม่น่าจะเกิดความแข็งแรงได้ ในเมื่อเหลือข้างละ ๒๕ เซนติเมตร หรือจะเอาฝั่งหนึ่ง ฝั่งใดเพียงฝั่งเดียวมันก็น่าจะแข็งแรงอยู่ดี ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ดำเนินการใหม่ เพราะว่าเพิ่มเติมข้างละ ๒๕ เซนติเมตร งบประมาณตรงนี้เยอะอย่าไปเสียค่าย ทำแล้วให้เกิดมาตรฐาน เมื่อชาวบ้านเห็นจะตำหนิได้ว่า อบต.น้ำพุทำถนนกันแบบนี้หรือ จะทำให้เสียชื่อต่อสภาฯ ด้วย เพราะฉะนั้นอยากถามถึงประเด็นนี้ ถ้า ๒๕ เซนติเมตร ผมยังเชื่อในความรู้สึกผมไม่ได้เป็นช่าง มันไม่น่าจะเกิดความแข็งแรง ขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านอื่นจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติม ผมจะขอมติ ในที่ประชุม ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้าสภาฯ เพื่อพิจารณา จำนวน ๑๑ โครงการ ผมจะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เมื่อสักครู่เลขาฯ อาจจะบันทึกการประชุม ก่อนข้างยาก เนื่องจากหัวข้อไม่ตรงกับญัตติที่เสนอต่อสภาฯ นำเสนอ ข้อ ๔.๒ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซ่อมแซมไหล่ทาง ก็ไปอ่านตามรายละเอียดของโครงการ ผมเองเป็นประธานก็ไม่เข้าใจครับว่ามีระเบียบวาระแบบนี้ แต่คณะผู้บริหารเสนอ อีกหัวข้อหนึ่ง ทำให้การบันทึกรายงานการประชุมไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นผมจะขอมติ เป็นข้อๆ ไปตามระเบียบวาระ แล้วแต่สมาชิกนะครับ ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ผมเป็นประธานก็มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ก่อนจะลงมติ เพื่อนสมาชิกเสนอว่าขอพัก ๑๕ นาทีนะครับ

ประชุมต่อเวลา ๑๖.๑๕ น.

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบในการขออนุมัติหรือพิจารณาใดๆ ในที่ประชุมสภาฯ ประธาน จะต้องนับองค์ประชุมก่อนเพื่อให้มติดตรงกับจำนวนสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมประชุม ขอเชิญเลขาฯ นับสมาชิกในที่ประชุมว่ามีกี่ท่านครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ในที่ประชุมมีทั้งหมด ๙ ท่านนะครับ เมื่อสักครู่ก็มีเพื่อนสมาชิกหมู่ที่ ๔ ลากิจ ๑ ท่าน เหลือ ๘ ท่านครับ เพื่อนสมาชิกเสนอเมื่อสักครู่ให้มติเป็นข้อๆ ไป นะครับ ผมขอมติในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

๔.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง พื้นถนนด้วยหินแอนไฮไลท์ จำนวน ๓ สาย (หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖) ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๖,๔๖๐ บาท (-สองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน-) รายละเอียด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	<table border="0"> <tr> <td>อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>๘</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง
อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง										
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง										
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง										
นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานสภาฯ	<p>อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน</p> <p>๔.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในตำบลน้ำพุ จำนวน ๖ สาย (หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ และ ๖) ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ</p>												
มติที่ประชุม	<table border="0"> <tr> <td>อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>๘</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง
อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง										
ไม่อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง										
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง										
นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานสภาฯ	<p>ไม่อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ดังนั้นโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในตำบลน้ำพุ จำนวน ๖ สาย งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท สภาฯ ไม่อนุมัตินะครับ</p> <p>๔.๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ (หลังเก่า) ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ</p>												
มติที่ประชุม	<table border="0"> <tr> <td>อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>๘</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง
อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง										
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง										
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง										
นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานสภาฯ	<p>อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน</p> <p>๔.๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ</p>												
มติที่ประชุม	<table border="0"> <tr> <td>อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>๘</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง
อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง										
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง										
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง										
นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานสภาฯ	<p>อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน</p>												

๔.๖ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บึงนาคะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๔.๗ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ บึงนาคะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๘๓๙,๐๐๐ บาท (-แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๔.๘ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า อปต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๔.๙ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๖๑๗,๐๐๐ บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	จำนวน	๘	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๔.๑๐ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายنامهพร้าว-ห้วยหมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน	๘ เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	- เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๔.๑๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน	๘ เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	- เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๔.๑๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำถนสายท่าตันเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๘๘,๐๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน	๘ เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	- เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

อนุมัติ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

ทั้ง ๑๑ โครงการ ตามที่สภาฯ มีมติ อนุมัติไปทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ไม่อนุมัติ ๑ โครงการ คือ โครงการที่ ๔.๓ โครงการซ่อมแซมเรือถนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ สาย ของหมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายและคณะผู้บริหารที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะฝากถึงคณะผู้บริหารบ้างครับ ขอเชิญคุณสาทร ไม่ถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ครับ เชิญครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ส.อบต. ม.๓

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสาทร ไม่ถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ต้องกล่าวสวัสดิ์ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุทุกท่านครับ วันนี้การประชุมได้ผ่านวาระต่างๆ ไปแล้ว กระผมในนามสมาชิกสภาฯ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการต่างๆ ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ แห่งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนภายในตำบลน้ำพุ กระผมในนามของสมาชิกสภาฯ ต้องขอขอบคุณซึ่งโครงการ ๑๐ โครงการดังกล่าวได้ผ่านสภาฯ แห่งนี้ไป คงจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลน้ำพุได้ค่อนข้างเยอะ ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน วันนี้ผมมีเรื่องที่จะสอบถามและฝากให้คณะผู้บริหารได้ดำเนินการในโอกาสต่อไปนะครับ เรื่องแรกที่จะสอบถามเป็นเรื่องของถนนสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนสาย ๔๑ ตอนที่ ๓ ซึ่งสภาฯ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมผ่านไปเป็นเวลาประมาณปีเศษๆ ถ้าผมจำไม่ผิด ซึ่งได้ทราบข่าวว่ามีผู้รับเหมาเข้ามาตกลงทำสัญญา จึงได้สำรวจและเห็นว่ามีการดำเนินการเฉพาะกรีดถนนแล้วก็หายไป ซึ่งขณะนี้น่าจะหมดสัญญาการรับเหมาไปนานแล้ว ไม่ทราบว่าทางผู้ประกอบการจะเข้าดำเนินการต่อเมื่อใด เพราะพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ที่ได้สัญจรเส้นทางดังกล่าวได้สอบถาม และที่สำคัญคุยภาษาบ้านๆ ก็คือ ไม้มาตลอดว่า ไม่กี่วันที่ถนนสายดังกล่าวจะลาดยางต่อถนนสาย ๔๑ โดยเฉพาะผม ไม้กว่าเพื่อน ถนนสายดังกล่าวตัดมาประมาณ ๕๐ ปี เป็นถนนดั้งเดิม แต่เราพัฒนาได้ช้ามากเพราะถนนดังกล่าวทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในชุมชนแต่เป็นถนนที่เชื่อมโยงกับถนนสาย ๔๑ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน จึงอยากจะสอบถามว่าตอนนี้ผู้รับเหมาได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง เรื่องที่สองที่จะฝากในเรื่องของท่อระบายน้ำที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ที่ว่าที่สามแยกซอยอิสระที่บ้านลุงสิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับน้ำตอนที่น้ำคลองขวางหลาก ถนนดังกล่าวมีท่อระบายน้ำอยู่ แต่ท่อระบายน้ำค่อนข้างเล็กขอให้สภาฯ ได้อนุมัติถ้ามีงบประมาณในโอกาสต่อไป ที่สำคัญต้องนำเข้าแผนฯ ที่ผ่านมาได้ตกลงไป ทั้งผมเอง ทั้งรองนายกฯ ที่เขาได้ฝากไว้ ต้องขอโทษที่ลืมนะจริงๆ ตรงนั้นเป็นปัญหาสำคัญ เพราะว่ามีเดือนข้างหน้ามีโอกาสที่น้ำจะหลากอีก จะท่วมขังอีก ขอฝากในเรื่องของท่อระบายน้ำและคูน้ำ ซึ่งท่อระบายน้ำ ผมได้ประสานกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ติดกันแล้ว ประเด็นที่สามในเรื่องของถนนสายมิตรภาพสายศาลาหมู่ ๓ ถนนได้ชำรุดเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดจากอุทกภัย พื้นที่ไม่มากแต่ถ้าเราไม่ได้ซ่อมปล่อยให้เป็นหลุมเป็นแอ่งอยู่ตลอดไปก็คงไม่สะดวกต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชน เข้าไปจากสามแยกดอนสร้อยทองประมาณ ๑๕๐ เมตร อยู่ใกล้ๆ กับบ้านผู้ใหญ่บอย ตรงนั้นมีจุดหนึ่งที่ถนนผิวจราจรมีน้ำเซาะพังไป ก็ต้องขอฝากหากมีงบประมาณส่วนใดที่พอจะเข้าไปซ่อมได้ช่วยดำเนินการให้ด้วย เพราะถนนสายดังกล่าวได้เสียหายมาเป็นเวลาหลายเดือน ประเด็นที่สี่ มีชาวบ้านหมู่ที่ ๓ ได้ฝากว่า ขณะนี้มีบ้านเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งเมื่อก่อนพื้นที่ในหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่กว้างเมื่อก่อนไม่ต้องการถังขยะ สืบเนื่องจากมีพื้นที่ฝังกลบและเผา แต่มาระยะหลังมีบ้านมีชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการทิ้งขยะจึงไม่ค่อยสะดวกหากจะเผาทำลาย

ก็จะส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จึงมีความต้องการ
 ขอถังขยะเพิ่มเติม ๒ ใบ ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ที่จ่ายขาดเงินสะสมให้กับประชาชน
 ในพื้นที่เกือบทุกหมู่บ้าน ผมก็ฝากไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ถนนสายสามแยกหัวสะพานยาวไปสามแยกบ้านปลัดประเสริฐ จันทบูรณ์
 เป็นถนนแอสฟัลท์ติกแต่ใช้งานมาประมาณ ๒๐ ปี ขณะนี้ถนนผิวจราจรค่อนข้าง
 จะชำรุด อยากจะขอฝากว่าในปีงบประมาณต่อไป ฝากผู้บริหารได้นำเสนองถนน
 ดังกล่าวต่อสภาฯ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
 เพราะถนนดังกล่าวเป็นถนนที่ชุมชนผ่านพี่น้องสัญจรจากหมู่ ๔ และตำบลควนศรี
 ก็ผ่านจำนวนมาก ทำให้ถนนดังกล่าวชำรุด ก็ขอฝากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผมเองก็มีอยู่ ๕ ประเด็นที่จะสอบถามและฝากคณะผู้บริหาร วันนี้ต้องขอขอบคุณ
 ท่านสมาชิก ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการต่างๆ เข้าสู่สภาฯ
 ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
 ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคุณสาทรครับ มีท่านอื่นไหมครับ ขอเชิญคุณสุทีป บุญคงสมาชิก
 หมู่ที่ ๖ ครับ

นายสุทีป บุญคง
 ส.อบต. ม.๖

ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมสุทีป บุญคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
 ไม่ต้องรำพึงรำพันกันแล้วเอาเรื่องความจำเป็นดีกว่า เวลาที่ไล่หลัง มีภารกิจกันทุกท่าน
 จากความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่ ๖ ฝากมาหลายๆ ครั้งผมก็เคยอภิปรายไป
 หลายครั้งในสภาฯ ผู้บริหารได้รับปากแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะดำเนินการไปถึงไหน
 เพื่อแจ้งให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้รับทราบ เวลาที่มีการประชุมชาวบ้านสอบถามผมจะได้
 ชี้แจงได้ถูก ชาวบ้านบอกว่านานเหลือเกินเรื่องไฟฟ้า จากหน้าโรงเรียนขึ้นไปทาง
 ทิศตะวันตก ไฟฟ้าไม่พอเนื่องจากมีจำนวนครัวเรือนมากจึงมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
 เมื่อเกิดไฟตกทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย โดยเฉพาะผู้ที่ทำการเกษตร ซ้อมอเตอร์
 ตัวหนึ่งราคาหมื่นกว่าบาท เมื่อเกิดไฟตกก็ทำให้พังต้องซื้อใหม่ในราคาหมื่นกว่าบาท
 ท่านคิดดูนะครับ โทรทัศน์ ทุกๆ อย่าง มีความเดือดร้อน ฝากผมมาทุกครั้ง แต่ครั้งก่อนๆ
 ถ้าผมจำไม่ผิด นายกฯ ได้เคยรับปากกับผมไว้แล้ว อีกประการหนึ่งเป็นเรื่องของ
 พื้นที่ทั้งตำบล ฝากถึงท่านประธานถึงผู้บริหารด้วยว่าเคยมีมติ เคยนำเข้าแผนฯ
 มาหลายๆ ครั้งหลายๆ หน แต่การประชุมสภาฯ ไม่ทราบเป็นอย่างไร ฝ่ายบริหาร
 ไม่บรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุม เรื่องความปลอดภัยกล้อง CCTV
 ได้กำหนดจุดไปแล้วทำตรงไหน แต่ไม่เคยเห็นญัตติที่เข้าระเบียบวาระการประชุม สภาฯ
 อีกประเด็นหนึ่ง คือไฟฟ้าส่องสว่างบนทางสาธารณะ ความปลอดภัยของชาวบ้าน
 ยิ่งช่วงนี้เพื่อนสมาชิก คณะบริหาร หรือว่าท่านประธานก็ทราบว่าผลไม่มีค่า
 ถ้าเพิ่มกล้อง CCTV และเพิ่มแสงสว่างสามารถ กันขโมยได้ นะครับ ช่วยขอความกรุณา
 จากฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะสายในชุมชนบ้านห้วยหมากมีน้อย ช่างบ้านผมนั้น
 ไม่มีเลยต้องขอฝากถึงผู้บริหารช่วยพิจารณาในโอกาสต่อไป ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับ
 พื้นที่ที่ผมได้กล่าวไปด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ

นายสายันต์ อติชาติ

ส.อบต. ม. ๒

มีท่านอื่นไหมครับ ขอเชิญคุณสายันต์ อติชาติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ครับ

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุทุกท่านครับ ประเด็นปัญหาของหมู่ที่ ๒ คือ น้ำประปามีไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ที่ใช้น้ำทุกครัวเรือน เนื่องจากประชาชนตำบลน้ำพุได้ปลูกบ้านกันเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกวัน ถ้าสังเกตน้ำไม่พอใช้เพราะมี ๒ ถัง ๒ บ่อ บ่อมัธยมกับบ่อบ้านนายโน้ต เราจ่าย ๒ บ่อน้ำยังไม่พอใช้ ผมสำรวจทุกวันว่าน้ำตรงไหนรั่ว ผมขับรถดูทั้งวันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ อีกอย่างผมคิดว่าที่น้ำไม่เพียงพอเพราะต่อทางโน้นจนถึงสะพานนาียงทางนี้ห้วยโหม่งสไปจนหมู่ ๑ ท่าชี ทางนี้ก็ใช้หมู่ ๑ สามสี่ห้าหลังก็เพิ่มมาประมาณสิบกว่าหลัง ๒ บ่อเราก็ปล่อยน้ำไม่พอ ผมอยากฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย เพราะปัญหานี้เข้าหน้าแล้งทุกครั้ง ตอนนั้นผมต้องปิดน้ำทุกคืนคืนละ ๑ ชั่วโมง พอน้ำเต็มถึงก็ปล่อยให้ชาวบ้านได้ใช้ แต่เมื่อไม่มีน้ำผมก็ไม่ทราบว่า จะแก้ไขปัญหาอย่างไร บางครั้งชาวบ้านก็พูดว่าไม่มีน้ำล้างโน้นล้างนี้ ผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร อยากฝากถึงคณะผู้บริหารช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ

ประธานสภาฯ

มีท่านอื่นไหมครับ มีเพื่อนสมาชิกได้ซักถาม ๓ ท่าน มีคุณสาทร งามไป ๕ เรื่อง มีเรื่องถนนสาย ๔๑ ไปถึง ๔๑ สายบ้านคุณสาทรเอง ซึ่งได้กรีดยไปหลายวันแล้ว ผมเองก็โดนตำหนิเหมือนกัน ถนนสายนี้เป็นปัญหามานาน เรื่องที่สองเรื่องคุระบายน้ำผมเองก็ได้แจ้งไปครั้งหนึ่งแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ฝากรองนายกฯ ศักดา กี่ลิ้ม ผมเองก็ลิ้ม ๓ ท่านที่ลิ้มนะครับ เรื่องที่สามเรื่องผิวถนนทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บอย ผมขับรถผ่านทุกวันสังเกตเห็นผิวถนนขรุขระ สมมตินะครับหากขับรถราคาล้านหก แล้วมาตกหลุมมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าขับรถสามล้อก็ไม่เป็นไร หากขับรถราคาแพงๆ ก็ค่อนข้างจะลำบาก น่าจะซ่อมแซมนะครับ ตั้งแต่หน้าท่วมมาถนนสายบ้านผู้ใหญ่บอยยังไม่ได้ซ่อม เรื่องที่สี่เรื่องถังขยะ และอีกหนึ่งเรื่องคือ ถนนสายหัวสะพานนายาวไปบ้านปลัดประเสริฐ ขอฝากนะครับ ในส่วนของคุณสุทิพย์ บุญคง ก็เรื่องเกิดไฟฟ้าตก ซึ่งได้กล่าวถึงเป็นประจำนะครับ เรื่องไฟฟ้า คุณสุทิพย์ได้กล่าวถึงหลายครั้ง ผมแนะนำว่าใช้ระบบ ๓ เฟสดีกว่าไหม พอดีบ้านผมได้ใช้ระบบ ๓ เฟส แต่ปรากฏว่าไฟฟ้าตกยิ่งกว่าระบบ ๒ เฟส อุปกรณ์จะเสียหายได้ง่าย เรียกว่า โหลดดิ่ง ผมก็ไม่เข้าใจว่าโหลดดิ่งแปลว่าอะไร โหลดดับไม่หยุดเลยนะครับ ๓ เฟส อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัย กล้องวงจรปิดใครๆ ก็เสนอกล้องนะครับ และเรื่องแสงสว่างถนนสาธารณะ อุปกรณ์และแสงสว่างเพิ่มเติม ก็ดีนะครับที่เสนอเรื่องความปลอดภัยเพื่อทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้อง ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถสัญจรไปมาหากถนนมีแสงส่องสว่างก็สามารถขับได้ปลอดภัย ถ้าจะให้ดีต้องมีเส้นบนถนนด้วย ผมเคยขับมาจากภาคเหนือมีเส้นบนถนนมาตลอดจนถึงกรุงเทพ แต่พอมาถึงสุราษฎร์ธานีไม่มีเส้นขาว เมื่อไปดูบ้านเพื่อนแล้วดูดี แต่สุราษฎร์ธานีเส้นบนถนนไม่มีก็เลยขับยากนะครับ

และอีกเรื่องของคุณสายันต์ เรื่องประปา คุณสายันต์ทำมาตลอดแต่ก็โดนตำหนิ มาตลอด เรื่องประปาของตำบลน้ำพุ ๑๕ ปีที่ผ่านมาไปก็ยิ่งเหมือนเดิม ผมอยู่กับนายกฯ มา ๓ ทานแล้ว ผมได้ไปแก้ไขให้หนึ่งครั้งที่โรงเรียนท่าชีวิทยา ผมไปซ่อมเอง ก็ยกย่องกันว่าประธานสภาฯ ซ่อมได้ ผมเคยแจ้งผู้ใหญ่เจริญศักดิ์ว่าให้เปลี่ยนท่อ เนื่องจากคนที่จะแก้ไขต้องมีความรู้เรื่องระบบ หลักการทำงานเป็นอย่างไร ไม่ใช่จะไปแก้ไขไม่ตรงจุด ผมแจ้งว่าให้จ้างผม ผมเข้าใจระบบประปาดีเพราะผมทำที่หมู่ ๔ ตอนนี้อยู่แล้ว หมู่ ๔ เขายืดไปแล้ว เนื่องจากติเกินไป พอติเกินไปจึงได้ผลกำไรมาก ผมยกตัวอย่างหมู่ที่ ๔ กำไรหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทมีเงินสมทบ ตอนนี้กำนันได้ยึดไป และไล่พวกผมออกหมด ผมก็ยินดีเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ แต่ผมเป็นสมาชิกสภา อบต. ไม่มีอำนาจอะไร ผมแจ้งว่าช่วยทำรายงานมายังอบต. ว่าค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่าย เป็นจำนวนเงินเท่าใด แต่เนื่องจากทางอบต. ไม่ได้ให้ความสนใจ ผมเสนอทั้งนายกฯ และช่าง ให้มาช่วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเรื่องของค่าใช้จ่าย เพื่อความโปร่งใส ประปาต้องทำให้ดี ผมเคยแจ้งคุณสายันต์ สมาชิกหมู่ที่ ๒ การทำประปามีผลกำไรแน่นอน ถ้าไม่หายไม่โดนขโมยน้ำมีกำไรแน่นอนเพราะวิศวกรออกแบบมาแล้วในการทำ แต่ละถ้อย่างน้อยการดูหน้า ซับเมอร์ส ๒ แรงก็ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน ค่าไฟประมาณ ๖,๐๐๐ บาท แต่ถ้าของใครค่าไฟมากกว่านั้น แสดงว่าเสียควบ วิธีการตรวจสอบว่าเสียหรือไม่ ให้ดูที่แอมป์ ถ้าแอมป์กระดิกแสดงว่าซับเมอร์สเสีย เหมือนลูกปืนแตกนะครับใช้ไปก็สิ้นเปลือง ก็ต้องเปลี่ยนซับเมอร์ส แต่เทคนิคในการดูซับเมอร์สต้องดูแอมป์ ถ้าแอมป์กระดิก ๙ ๘ ๒ ๑๐ ๑๑ ๑๒ แสดงว่าเสีย แต่ถ้าอยู่ที่ ๑๐ พอดี แสดงว่าซับเมอร์สปกติ ก็ขอฝากคณะผู้บริหารช่วยตอบ สมาชิกด้วย บางส่วนที่ประธานฯ ตอบได้ก็แนะนำไปแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอเชิญคณะผู้บริหารได้ตอบคำถามที่เพื่อนสมาชิกทั้ง ๓ ทาน ได้ซักถามครับ เชิญครับ

นายสนธยา โปอินทร์
นายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานฯ เพื่อนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ทุกท่านครับ เมื่อสักครู่ท่านประธานได้ทบทวนที่สมาชิกได้ซักถาม ทั้ง ๓ ทาน ต้องขอขอบคุณ ลำดับแรกต้องฝากท่านประธานไปถึงเพื่อนสมาชิกว่าถ้าเป็นไปได้ ประปาหมู่ที่ ๒ ต้องเชิญท่านประธานฯ มาช่วยแก้ไข เนื่องจากเป็นปัญหามานาน ครั้งต่อไป ผมสนับสนุนให้ท่านประธานฯ มาช่วยแก้ไขครับ ต้องขอขอบคุณครับ และที่บอกว่า อบต.ไม่ได้ใส่ใจดูแล นั้นไม่จริงนะครับ พวกเราก็พยายามสนับสนุนและดูแลเรื่อง ประปา แต่รูปแบบของการบริหารประปาก็ยังอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ ประปา ซึ่งเป็นตัวแทนประจำหมู่บ้าน โดยทางอบต. เคยเสนอตามรูปแบบ ข้อกำหนด ให้หมู่บ้านทำรายงานตามระเบียบกฎหมาย ผมเคยแจ้งหลายครั้งแล้วนะครับ แต่ปรากฏว่าทุกหมู่บ้านไม่ทำตามกฎหมาย หรือไม่เคารพกฎหมายก็ไม่ทราบนะครับ ที่ทำรายงานอยู่ปัจจุบันนี้ คือหมู่ที่ ๖ หมู่เดียว สีแยกบ้านตาฉำฉำเสนอมาทุกเดือน ตอนหมู่ที่ ๔ ก็เช่นกันนะครับ ท่านอาจารย์เปลื้องส่งรายงานทุกเดือน ปัจจุบันนี้ อาจจะเหมือนที่ท่านประธานกล่าว เปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้บริหารจึงทำให้ไม่ได้ใส่ใจดูแล เมื่อเดือนร้อนทุกคนจะทำหนังสือรายงานมาให้ทางอบต. ช่วยเหลือ ทางอบต.ก็จะเข้าไป ช่วยเหลือเมื่อเดือนร้อนจริงๆ ต้องขอขอบคุณทั้ง ๓ ทาน เมื่อสักครู่คงได้บันทึก

ข้อเสนอของทั้ง ๓ ท่านนะครับ อยากฝากท่านปลัด หรือเลขานุการสภาฯ ครั้งต่อไป ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อบต. ทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจประมาณการ โครงการทั้งหมดที่เสนอให้ผู้บริหารด้วย ทุกครั้งที่มีปัญหาความเดือนร้อน ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอทำความเข้าใจว่า บางครั้งงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินการตามที่ท่านเสนอ ต้องค่อยๆ ทอยดำเนินการ เช่น ประชุมก่อนหน้านี้ก็เสนอเรื่องอื่นและได้ดำเนินการตามที่เสนอ วันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่อีก ซึ่งได้จัดระเบียบจัดลำดับความสำคัญนะครับ กราบเรียนว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พยายามจัดสรรงบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่าเงินสะสมสามารถจ่ายได้เท่าใดก็นำมาจ่ายเกือบหมด และงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องดูตามความจำเป็นและเหมาะสม ปีนี้คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายได้ประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้านำเรื่องแต่ละเรื่องเข้าไปอาจจะไม่เพียงพอ จึงต้องจัดลำดับความสำคัญนะครับ นอกจากนี้เราก็พยายามหางบประมาณจากส่วนอื่น ผมกล้าฟันันได้เลยว่า ที่เราอยู่มาเราก็ได้งบประมาณจากหน่วยงานอื่น มากพอสมควร มากกว่าสมัยใดๆ ตอนนี้พยายามของงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบ้าง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้าง ทุกสายที่มีความเดือดร้อน วันนี้ผมยังเร่งให้ทางเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการวัดและประมาณการ แม้จะมีเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังของงบประมาณมาให้กับตำบลน้ำพุ จริงๆ แล้วมีโครงการต่างๆ ที่มาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็พยายามส่งเกือบทุกโครงการ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็พยายามอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ส่วนประเด็นของท่านสาทร ถนนลาดยางบ้านดอนทราย ปัจจุบันตอนนี้มี ๒ สาย สายดอนสร้อยทองไปถนนเอเชีย กับสายหนองต้อ-ถนนเอเชีย ทั้ง ๒ สาย อยู่ระหว่างการดำเนินการ กราบเรียนว่าผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามโครงการ ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาในการดำเนินการได้ครบกำหนดแล้ว จึงพยายามติดตามและทำหนังสือแจ้งเตือนให้เร่งเข้ามาดำเนินการ เนื่องจากอยากให้มาดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่มีข้อจำกัดบางเรื่องของผู้รับจ้างที่บางครั้งได้ดำเนินการช้าเกินไป ทำให้ประชาชนเสียโอกาส ซึ่งขณะนี้ได้เร่งรัดอย่างสุดความสามารถ อยากให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อย่างที่ทุกคนตั้งความหวังไว้ ส่วนเรื่องท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๓ บ้านลุงสิน เมื่อสักครู่ท่านประธานฯ แจ้งว่าท่านลิ้ม ผมเองก็ลิ้มเช่นกัน ผมเพิ่งเห็นในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งผมได้อ่านเมื่อวาน ขอฝากท่านปลัดนะครับ มอบหมายให้กองช่างสำรวจและประมาณการด้วย และถนนสายมิตรภาพ ผมผ่านไปครั้งที่แล้วไม่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ แต่ก่อนหน้านั้นได้จัดซื้ออย่างมะตอย เมื่อสักครู่ถามท่านปลัดแจ้งว่ายังมีอยู่ ผมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมทั้งหมด ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจะทำไมไปไม่ถึง หลงทางหรือไปไม่ถูกหรือไม่อย่างไร สั่งให้เจ้าหน้าที่สำรวจและซ่อมทุกสาย โดยได้สั่งอย่างมะตอยและตอนนี้ยังมีอยู่ หากไม่เพียงพอก็ต้องแก้ไขในรูปแบบอื่น อีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอฝากท่านปลัดช่วยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทันที หากเป็นพรุ่งนี้

ได้ยั้งดี ตามที่สภาฯ ได้เสนอ ในเรื่องของบ้านเรือนที่ไม่มีถังขยะ หากหมู่บ้านใด
 ที่ชาวบ้านต้องการถังขยะให้มาแจ้งชื่อที่สำนักปลัดหรือกองช่าง เพื่อรวบรวม
 ไปในทางเดียวกัน ถ้ามีโอกาสและงบประมาณเพียงพอก็จะดำเนินการจัดซื้อ
 จัดจ้างเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ในส่วนของถนนสายสามแยกนายนาวกับสามแยก
 บ้านท่านปลัด จริงๆ แล้วอยู่ในแผนฯ ที่จะจ่ายงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
 ถามว่าทำไมถึงยังไม่ดำเนินการ อยากตอบว่าอาจจะมีจุดอื่นที่มีความสำคัญมากกว่า
 ก็เรียงลำดับตามความสำคัญ แต่ก็อยู่ในแผนฯ ที่จะจ่ายงบประมาณเช่นกัน
 ได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาระดับ สายดังกล่าวได้ขับรถดู
 บ่อยครั้ง บางส่วนก็แตกร้าว เมื่อเข้าผมได้คุยกับท่านปลัดว่าถนนสายนี้จะดำเนินการ
 อย่างไร เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ เมื่อคำนวณแล้วควรดำเนินการบางส่วน
 ดีหรือไม่ เฉพาะในส่วนที่เสียหาย เนื่องจากฐานะการเงินการคลังจำเป็นต้องบริหารจัดการ
 จัดการให้ทั่วถึง ในส่วนของท่านสุทิป เรื่องไฟฟ้า ท่านอาจจะเคยกล่าวถึงแล้วจริงๆ
 ผมจะให้เจ้าหน้าที่คำนวณและนำเสนอ ซึ่งทุกครั้งที่ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องไฟฟ้า
 ผมให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไปดูแลและให้นำเสนอเพื่อจะได้สั่งการได้ทันที หากต้องการ
 ให้แก้ไขเรื่องใดให้ทำบันทึกรายงานแจ้งผ่านกองช่างหรือแจ้งโดยตรงกับนายกฯ
 ได้ทันที หากแก้ไขได้ก็จะดำเนินการแก้ไขทันที ส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ
 ก็อยากฝากเพื่อนสมาชิกในครั้งนี้นะครับว่า ตอนนี้มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับและไฟฟ้า
 แสงสว่างด้วย ซึ่งดับบ่อยมาก เรียกว่าดำเนินการก่อสร้างเกือบจะไม่ทัน หมู่บ้านบึง
 หมู่นี้ดับบ้าง ซึ่งได้ไปซ่อมอยู่ตลอด หากเป็นไปได้ผมขอตั้งข้อสังเกตโดยฟังจาก
 ที่ชาวบ้านแจ้งด้วยว่าไฟฟ้าสาธารณะเกือบจะทุกสายบางครั้งเปิดทั้งวันทั้งคืน
 นี่คือเรื่องจริง ผมก็สงสัยนะครับ ทำไมชาวบ้านถึงไม่ช่วยกันบ้างหรือว่าตัวแทน
 ช่วยกันปิดได้หรือไม่ หลายคนบอกว่าถ้าเปิดทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ยังไงก็ต้องเสื่อม
 และเสียเร็ว เราไม่รู้จะฝากใครเพราะว่าสวิทช์เปิดปิดอยู่ที่บ้านเรือนชาวบ้านพอดี
 เราก็ฝากตอนที่ต้องการ ขอให้ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย หลายคนบอกว่าทำไมไม่ใช้
 สวิทช์อัตโนมัติ ซึ่งสวิทช์อัตโนมัติได้ใช้บ่อยมาก แต่ใช้ในระยะหนึ่งทราบหรือไม่ว่า
 มีอายุการใช้งาน มันจะค่อยๆ เสื่อมก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆ แต่ถ้าใช้สะพานไฟ
 แม้จะราคาไม่มาก แต่หากช่วยกันดูแลในการเปิดปิดก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งาน
 ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับ ขับรถผ่านเมื่อใดเห็นไฟส่องสว่างตลอด ก็น้อยใจ
 เหมือนกันว่าทำไมพวกเราถึงไม่ช่วยกัน แม้แต่เรื่องของถังขยะกลับไปเรื่องถังขยะ
 อีกครั้งหนึ่ง ผมก็น้อยใจ ผมกับรองฯ ศักดา เคยคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ เห็นถังขยะ
 ล้มบ่อยครั้งและขยะเกลื่อนกลาด ทำไมชาวบ้านถึงไม่ช่วยเหลือกันเลย ทำไมไม่ช่วยยก
 ช่วยจัดทำให้มันดีขึ้น ทำไมต้องพึ่งพวกน้องๆ ก็น่าสงสารน้องๆ ที่ทำงานเก็บขยะ
 มันสกปรกส่งกลิ่นเหม็น จากที่เคยยกถังขยะทั้งถัง แต่กลับต้องมาเก็บขยะที่ละชิ้น
 ขอฝากด้วยนะครับให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของพวกเราทั้งนั้น หากชาวบ้านตำหนิอบต.
 ก็ตำหนินายก ตำหนิสมาชิกทั้งนั้น รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของพวกเราด้วย เพราะฉะนั้น
 หากช่วยได้ก็ต้องช่วยกัน ในส่วนเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งได้กล่าวถึงอยู่บ่อยครั้ง
 เราอยากได้กล้องวงจรปิดครบทุกที่ ทุกครั้งก็มีการเสนอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับ

ว่ายังไม่ได้ดำเนินการจริงๆ เพราะว่าที่ทุกท่านเสนอมาเป็นเรื่องที่เป็นทั้งสิ้นปีนี้เสนอขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไป ซึ่งอำเภอบ้านนาสารมีเฉพาะอบต. น้ำพุที่ลองขอกล่องวงจรปิด ในโอกาสต่อไปถ้ามีงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือมีงบประมาณมากพอ เราจะพิจารณาประเด็นนี้ด้วย ต้องขอขอบคุณนะครับ ไฟฟ้าแสงสว่างก็เช่นกัน หากเป็นไปได้ก็อยากทำทุกอย่าง ผมเชื่อว่าไม่ว่าใครมาเป็นผู้บริหารก็อยากจะทำตามความต้องการของชาวบ้าน อยากทำให้ทัน อยากทำให้เร็ว อยากทำให้ถูกต้อง และได้มาตรฐาน แต่อาจจะมีข้อจำกัดบางเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ในห้วงของเวลาไม่ว่าเรื่องขั้นตอน เรื่องงบประมาณ หรือเรื่องของกำลังคนก็ยังต้องสัมพันธ์กันอยู่ คิดว่าครบถ้วนนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน อยากจะฝากทุกท่านว่าเราอยู่ในที่นี้เป็นที่ที่พี่น้องเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนกันทั้งนั้น อะไรที่สามารถช่วยได้ก็มาปรึกษาหารือกัน ผมเชื่อว่าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนก็อยากจะช่วยพวกเราอย่างเต็มที่ตามที่เราต้องการ ก็ขอขอบคุณการพิจารณาในครั้งนี้ คิดว่าในโอกาสต่อไปซึ่งจะมีการประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ อีกครั้งหนึ่ง จะเป็นเรื่องของงบประมาทรายจ่ายประจำปี ฝากกองคลังถึงเวลานั้นหากมีงบประมาณเหลือ วันนี้มีเหลืออยู่ส่วนหนึ่งแล้ว จ่ายขาดเงินสะสมด้วย มีเท่าใดอยากจะให้ถึงชาวบ้าน ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป สวัสดีและขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามสมาชิกนะครับ เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อก่อนใช้ระบบตัดอัตโนมัติก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้หลายปี ตอนนี้ผมขอเสนอว่า เปลี่ยนคัตเอาท์ไปเป็นบ้านที่สูไฟ ชาวบ้านแจ้งว่าคงไม่ไปปิด หากฝนตก ไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตคงไม่คุ้ม ผมเองได้เดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว ไม่มีประเทศไหนที่ยกคัตเอาท์ ต้องทันสมัยบ้าง บางครั้งเราต้องหาฮี้อื่นที่ดี มีคุณภาพ ต้องแก้ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุนะครับ มีคัตเอาท์ตัวเดียวฝาปิดก็ไม่มีแล้วใครจะกล้าปิด ผมจึงเสนอย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า ทางกองช่างแจ้งว่าต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า ผมแก้ไขด้วยวิธีง่ายๆ เมื่ออดีตนายกคนเก่าหรือคนใหม่ ท่านไหนผมก็จำไม่ได้ ใช้ระบบอัตโนมัติก็ใช้งานได้ดี เราต้องพัฒนาตามโลกด้วยไม่ใช่ล้าหลัง หากไปยกคัตเอาท์ ฝนตกก็ไม่มีใครกล้าไปเปิดปิดเนื่องจากไม่มีฝาไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตได้ ผมถามว่าถ้าอยู่บ้านนายก นายกล้าเปิดปิดไหมถ้าฝนตก ขอให้ไปเปิดว่าเราจะใช้วิธีแบบไหนให้ปลอดภัยกับคนเปิดปิดด้วยนะครับ ขนาดผมไปชอยนางรายยังมีปัญหา คุณสุรศักดิ์กับผมสองคนอยู่ในชอย บางครั้งกลับบ้านมืดแล้วก็ยังไม่ได้เปิด ผมกลับบ้านมืดเป็นประจำผมก็ไปเปิด ผมทราบว่าหากฝนตกท่านสุรศักดิ์กลัวไฟฟ้าช็อต ภรรยาที่ตำหนิผมด้วย ภรรยาท่านสุรศักดิ์บอกว่าถ้าไฟฟ้าช็อตไม่คุ้ม เพราะฉะนั้นควรหาวิธีการให้ปลอดภัยกับคนเปิดปิดด้วย ขอแก้ไขปัญหาดังนี้ให้ถูกวิธี เราปัญญาชนกันแล้วที่มานั่งในสภาฯ ไม่ใช่คิดง่ายๆ ทำง่ายๆ นะครับ ก็ขอฝากนะครับ เมื่อสักครู่นายกก็ยกมือ ขอเชิญครับ

นายสนธยา โปอินทร์
นายก อบต.น้ำพุ

ขอขอบคุณครับ ไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้ระบบอัตโนมัติ ได้ใช้ตั้งแต่ผมดำรงตำแหน่งสมัยแรกครับ ต่อมาเมื่อเสียก็เปลี่ยนระบบ แต่ถามว่าทันสมัยหรือไม่ก็แล้วแต่คิด ถ้าเราใช้สะพานไฟโดยมีการป้องกันที่ดีก็มีความคงทนถาวร ส่วนใหญ่สะพานไฟจะมีฝาครอบ ผมเชื่อเหลือเกินว่าคงไม่มีใครไปยกสะพานไฟตอนฝนตก จะลองเปลี่ยนดูนะครับ เมื่อก่อนช่างไฟฟ้าแจ้งว่าแบบนี้ได้มาตรฐาน แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้โดนฝน ปัจจุบันนี้พื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยอำนวย ฝนตกแสงสว่างไม่ค่อยมี ถ้าฝนตกไฟก็ไม่สว่างอยู่แล้ว แม้จะมีไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ แต่ถ้าเรายกสะพานไฟได้ไฟก็สว่าง หากฝนตกครึ้มอยู่ตลอดวันนั้นอาจจะมืดทั้งคืนก็ได้ เพราะมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับ บางทีฤดูฝน ฝนตกตลอดฟ้าไม่เปิดมิด พอมืดก็ไม่รู้จะใช้ไฟตรงไหนมารับ
ขอบคุณท่านประธานครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
ประธานสภา

ไม่มีสมาชิกท่านอื่นซักถาม วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิก คณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม เรื่องพิจารณา เรื่องเลขอาฯ ใหม่ด้วย ก็ถือโอกาสขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่าน ผมขอปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ จันทบูรณ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ความคิดเห็นผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
จากการตรวจรายงานการประชุม ของการประชุม สหัชชาตัญญู สหัชชา ๒
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. ปากกาสีน้ำเงิน และข้อความถูกต้องสมบูรณ์ ไม่ผิดเพี้ยน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ บุญคง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ
(นายสายันต์ อติชาติ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ
(นายสมใจนึก จันทร์ฉวาง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ..... ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ